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พธิกีร แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบในช่วงเริม่ตน้ว่า ก่อนเขา้สูก่ารประชุมอย่างเป็นทางการ สมาคมฯ
ได้จดัให้มกีารบนัทกึภาพการประชุมในลกัษณะสื่อวดิทีศัน์ เพื่อใช้ในการบนัทกึรายงานการประชุม และการ
ประชาสมัพนัธ์ทางสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สื่อสิง่พมิพ ์ ภาพถ่าย และ ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี ซึ่งอาจจะปรากฏภาพของท่านสมาชิก  รวมถึงอาจจะมกีารระบุชื่อ ของสมาชิก เพื่อเป็นไปตาม
วตัถุประสงคใ์นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี และการลงคะแนนเสยีง หรอื e-Voting ซึง่ระบบการประชุมผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เป็นระบบที่ไดม้าตรฐานสอดคลอ้งตามเงื่อนไขและวธิกีารทีก่ าหนดไว้ในพระราชก าหนดว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม พ.ศ. 
2563เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

ขณะนี้มสีมาชกิเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 33 คน  และมสีมาชกิมอบฉันทะอกี 25 คน รวม   
58 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของสมาคมฯ ข้อที่ 35  ที่ก าหนดว่า “ในการประชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี หรอืการประชุมใหญ่วสิามญัจะต้องมสีมาชิกสามญัเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของสมาชกิ
สามญัทัง้หมด หรือ 50 คน ขึ้นไป ไม่ว่าจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ จงึจะถือว่าครบองค์
ประชุม”  

   การลงมติ วิธีการลงมติในท่ีประชุมใหญ่และการแต่งตัง้คณะกรรมการนับคะแนน 

พธิกีรแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึขอ้บงัคบัในเรื่องการลงมตใินทีป่ระชุมใหญ่ ดงันี้ 

ตามข้อบงัคบัสมาคมฯ ข้อที่ 7 ก าหนดว่า “สมาชกิสามญัประเภทนิตบิุคคล จะต้องแต่งตัง้
บุคคลซึ่งเป็นกรรมการบรษิัทเป็นผู้แทนการใช้สทิธขิองตนในกิจการต่าง  ๆ ของสมาคม ฯ โดยแจง้ก าหนด     
ตวัผูแ้ทนต่อกรรมการผูอ้ านวยการเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยจ านวนผูแ้ทนทางคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณา
มมีตติามทีเ่หน็สมควร”   ดงันัน้ ตวัแทนสมาชกิสามญันิตบิคุคลทีไ่ดแ้จง้ชื่อไวก้บัสมาคมฯ เป็นผูร้บัมอบอ านาจ
เพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมใหญ่สามญัสมาชิกแทนสมาชิกสามญันิตบิุคคล และให้มสีทิธอิอกเสยีงได้
ตวัแทนละ 1 เสยีง โดยตวัแทนสมาชกิสามญันิตบิคุคลไม่สามารถมอบอ านาจใหผู้้อื่นเขา้ประชุมหรอืออกเสยีง
แทน 

และตามข้อบงัคบัสมาคมฯ ข้อที่ 36  ก าหนดให้ “การลงมติต่างๆ  ในที่ประชุมใหญ่ ถ้า
ข้อบงัคบัไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าคะแนนเสยีงที่ลงมติมี
คะแนนเสยีงเท่ากันจะเป็นการชูมอืก็ดี การลงคะแนนลบัก็ดี หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ดี   ก็ให้ประธานใน          
การประชุมมคีะแนนอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด”  

ส าหรบัวธิกีารถามค าถามในการประชุมครัง้นี้  ส าหรบัสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมประชุม ณ หอ้งประชุม
กรุณายกมอืขึ้น และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแลว้ ขอให้แจง้ชื่อ - นามสกุล หลงัจากนัน้จงึเสนอความ
คดิเหน็หรอืค าถามส าหรบัสมาชกิทีป่ระชุมผ่านทางระบบออนไลน์ให ้ กดปุ่ มยกมอืขึน้ (Raise Hand) เมือ่พธิกีร
ขานชื่อของท่าน เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้่านสอบถาม  

ส าหรบัวธิกีารลงมตใินการประชุมครัง้นี้  

1. เนื่องจากการประชุมในครัง้นี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ จงึไม่มกีารพมิพใ์บ
ลงคะแนน 
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2. ในการลงคะแนนเสยีง ขอใหท้่านสมาชกิไปทีแ่ถบหน้าต่าง E-Voting เพือ่ท าการลงคะแนน
ในแต่ละวาระภายในเวลาทีก่ าหนด เมือ่กดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะม ีpop-up เพือ่สอบถามการยนืยนั
การลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ดตกลงเพือ่เป็นการยนืยนัการลงคะแนน กรณทีีส่มาชกิตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนน
สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลอืกคะแนนใหม่อกีครัง้ แต่หากวาระไดถู้กปิดไปแลว้ จะไม่สามารถลงคะแนน หรอื
เปลีย่นการลงคะแนนได ้

3. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลบัมายงัหน้าต่าง E – meeting เพื่อ
รบัชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจา้หน้าทีจ่ะท าการรวบรวมคะแนนทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน 

4. ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ีล่งคะแนนผ่าน E-Voting และผู้
ทีล่งคะแนนลว่งหน้าผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

จากนัน้พธิกีรไดข้อใหท้ี่ประชุมลงคะแนนเพื่อรบัรองวธิกีารลงคะแนนดงักล่าว  ซึ่งสมาชกิใน       
ทีป่ระชุม มมีตริบัรอง 65 คะแนน  

  เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน พธิกีรได้เสนอใหม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการนับคะแนน 
เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยมสีมาชกิอาสาสมคัรเป็นกรรมการนับคะแนน
จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ ดร.นฤมล สงิหเสนี  นายธานี ชวศริกุิลฑล และนายชาญชยั พนัธุโ์สภา ซึง่พธิกีรไดข้อให้    
ที่ประชุมพจิารณารบัรองให้สมาชิกทัง้สามท่านเป็นคณะกรรมการนับคะแนน โดยสมาชิกในที่ประชุมมมีติ
รบัรองการแต่งตัง้คณะกรรมการนับคะแนนดว้ย 65 คะแนน และงดออกเสยีง 9 คะแนน  

  จากนัน้พธิกีรไดเ้รยีนเชญินายกติพงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์นายกสมาคม ท าหน้าทีเ่ป็นประธานใน    
ทีป่ระชุม และเริม่การประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยประจ าปี 2566 
อย่างเป็นทางการ  

 
วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานกลา่วตอ้นรบัและแนะน ากรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุมดงัรายชื่อทีป่รากฎในรายงาน 
การประชุมขา้งตน้ พรอ้มทัง้แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ ดงันี้ 

ประธานไดเ้สนอถงึกจิกรรมทีค่ณะกรรมการไดท้ าหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลในปีทีผ่่านมา โดย  
ในปี 2565 คณะกรรมการไดก้ ากบัดูแลทัง้ทางดา้นการจดักจิกรรมและการบรหิารจดัการภายใน  

ส าหรบัวาระเรื่องทีผ่มจะแจง้ต่อทีป่ระชุม จะเป็นการน าเสนอถงึกจิกรรมทีค่ณะกรรมการไดท้ า
หน้าทีใ่นการก ากบัดูแลในปีทีผ่่านมา โดย  

ในปี 2565 ถอืเป็นปีทีย่งัคงสรา้งความทา้ทายอย่างต่อเนื่อง ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทีย่งัคงมอียู่ ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิทีย่ ่าแย่ ภาวะเงนิเฟ้อ หรอืแมแ้ต่สถานการณ์ความมัน่คง
ระหว่างประเทศ ปัจจยัต่างๆ เหล่านี้ลว้นสง่ผลกระทบการต่อการด าเนินงานขององคก์ร รวมถงึทศิทางในการ
ด าเนินธุรกจิ ดว้ยเหตุนี้ IOD ในฐานะองคก์รทีท่ าหน้าทีส่นับสนุนและสง่เสรมิกรรมการ จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้ง
ปรบัตวัเพือ่มองหามมุมองและน าเสนอแนวทางในการสนับสนุนกรรมการใหส้ามารถตามทนัเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เกดิขึน้รอบตวั เพือ่ทีจ่ะสามารถท าหน้าทีก่ ากบัดูแลองคก์รใหอ้ยู่รอดไดภ้ายใตบ้รบิทแวดลอ้มของโลกธุรกจิที่ม ี
การเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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การท าหน้าทีส่นับสนุนกรรมการของ IOD ยงัคงมุง่เน้นในการขบัเคลือ่นให้กรรมการสามารถ
เป็นผู้น าที่มศีกัยภาพและน าพาองคก์รไปสู่ความยัง่ยนืได ้(Boardroom Excellence for Sustainable Growth) 
โดยยงัคงท าผ่านการด าเนินงานใน 4 ดา้นส าคญั ประกอบดว้ย  

1) ESG Standard-setting คอืการท าหน้าที่สนับสนุนและสรา้งใหก้รรมการเขา้ใจในหลกัการ 
และทศิทางการก ากบัดูแลกจิการทีส่ าคญั 

2) Thought Leadership คอื การท าหน้าทีเ่ป็นผูน้ าทางความคดิเพือ่ช่วยใหก้รรมการสามารถ
ปรบัตวัไดต้ามบรบิทแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

3) Boardroom Voice for Change คอื การท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่สร้างแรงบนัดาลใจให้
กรรมการท าหน้าทีผ่ลกัดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีด่ตี่อสงัคมโดยรวม 

4) Member Solution Platform คอื การท าหน้าที่เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงให้กรรมการได้มี
โอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างกรรมการดว้ยกนัเอง เกดิเป็น Director community ที่เหนียวแน่นและมกีาร
สนับสนุนซึง่กนัและกนั 

จากเป้าหมายและแผนการด าเนินงานข้างต้น คณะกรรมการ IOD ได้เข้ามามสี่วนร่วมและ
ท างานร่วมกบัฝ่ายจดัการอย่างใกลช้ดิ เพื่อให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานนัน้จะบรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตาม
เป้าประสงคท์ีก่ าหนดไว ้โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

1. ในระดบันโยบาย: คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและเขา้มาก ากบัดูแลเพือ่ใหม้ ัน่ใจว่าฝ่าย
จดัการนัน้มแีผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินการทีส่อดรบักบัสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยไดม้อบหมายใหฝ่้าย
จดัการไปพจิารณาปรบัแผนและน ามาเสนอคณะกรรมการถึงทิศทางกลยุทธ์ในอนาคต เพื่อให้มัน่ใจว่าก าร
ด าเนินงานของ IOD จะสอดรบักบัความตอ้งการของกรรมการ และทศิทางทางดา้นการก ากบัดูแล โดยจดัใหม้ี
การประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอยูเ่ป็นประจ า ทัง้ในรูปแบบทางการและไมเ่ป็นทางการ 
เพือ่พดูคยุในเรื่องกลยุทธก์ารด าเนินงานของ IOD นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัคงมกีารมอบหมายใหก้รรมการ
ของ IOD บางท่านเขา้มาช่วยสนับสนุนฝ่ายจดัการในการก ากบัดูแลเชงินโยบายของการด าเนินงานภายใน IOD 
อาท ิการจดัตัง้คณะอนุกรรมการทางดา้นหลกัสตูรและวทิยากร (Curriculum and Facilitators Committee) ซึง่
ประกอบไปดว้ย สมาชกิกรรมการของ IOD ที่ปรกึษา วทิยากร และผู้บรหิารของ IOD เพื่อท าหน้าทีพ่จิารณา
ภาพรวม นโยบาย และแผนการด าเนินงานทางดา้นหลกัสตูรและวทิยากร เป็นตน้ 

2. ในระดับจดัการ: คณะกรรมการมกีารมอบหมายให้กรรมการบางท่านท าหน้าที่เป็นที่
ปรกึษาในแผนการด าเนินงานหรอืโครงการทีส่ าคญัของ IOD อาท ิทางดา้นการพฒันาระบบโครงสรา้ง IT ของ
องคก์ร หรอืการจดักจิกรรมทางดา้นสมาชกิ เพือ่ทีฝ่่ายจดัการจะไดร้บัมมุมองทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
รวมทัง้มกีารสนับสนุนให้มกีารปรบักระบวนการปฏบิตังิานภายใน ระเบยีบการด าเนินงานต่างๆ ใหส้อดรบักบั
ทศิทางการด าเนินงานในปัจจุบนัของ IOD มากขึ้น  นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัไดเ้ข้าร่วมเป็นสว่นหนึ่งของ
กจิกรรมที่ทาง IOD จดัขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหลกัสูตรการอบรม และกจิกรรมต่างๆ เพื่อที่จะได้มี
โอกาสพบปะกบัสมาชกิ และมคีวามเขา้ใจในลกัษณะการด าเนินงานของสมาคมมากขึน้ 

ในอนาคต ผมเชื่อว่าภาคธุรกจิยงัคงต้องเผชญิกบัความท้าทายอื่นๆ อกีมาก สิง่หนึ่งที่ทาง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของ IOD จะให้ความส าคญัมากขึ้นในปีต่อๆ ไป คอื เรื่องของ ESG หรอืความ
ยัง่ยนื ซึ่งถอืว่าเป็นความทา้ทายส าคญัของทุกองคก์ร โดยสมาคมจะวางแผนพฒันาหลกัสูตรและจดักจิกรรม
ใหก้บักรรมการเพือ่สนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านสามารถท าหน้าทีก่ ากบัดูแลในเรื่องของความยัง่ยนืไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ IOD ยงัไดใ้หค้วามส าคญักบักลุม่กรรมการรุ่นใหมท่ีเ่ร ิม่
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เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในองคก์รต่างๆ มากขึ้น โดยจะหาแนวทางในการเตรยีมความพรอ้มใหก้บั
กลุม่กรรมการดงักลา่ว เพือ่ทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นฐานะของกรรมการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

อย่างไรกต็าม การด าเนินงานของ IOD จะไมส่ามารถลลุว่งได ้หากไมไ่ดร้บัความร่วมมอืจาก
หลายๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ผมต้องขอขอบคุณส าหรบัความทุ่มเทของฝ่ายจดัการ ที่ปรกึษา พนักงาน 
ตลอดจนความร่วมมอืทีด่จีากองคก์รต่างๆ ในตลาดทุน บรษิทัจดทะเบยีน สมาชกิ วทิยากร คณะอนุกรรมการ 
และคณะท างานชุดต่างๆ ของ IOD รวมถงึบรษิทั Partner ทุกท่านทีไ่ดช้่วยสนับสนุนงานของ IOD มาเป็นอย่าง
ด ีโดยในอนาคตข้างหน้า IOD เชื่อว่าความร่วมมอืเหล่านี้เป็นสิง่ส าคญัที่จะช่วยสร้างแรงผลกัดนัให้เกดิการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นรูปธรรมมากขึน้ 
 
วาระท่ี 2 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้ให้ฝ่ายจดัการของสมาคมฯ 
จดัท ารายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 และน าส่งให้สมาชกิที่เข้าร่วมประชุมฯ พจิารณาแก้ไข/
เพิม่เตมิภายใน 14 วนัหลงัการประชุม  คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พจิารณาความถูกต้องครบถ้วนในบนัทกึ
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565  จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสมาชกิรบัรองรายงานการประชมุ
ดงักลา่ว  ซึง่ไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 ใหส้มาชกิพจิารณาลว่งหน้าพรอ้มจดหมาย
เชญิประชุมฯ แลว้นัน้  จงึขอใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุม มมีตริบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนน ดงันี้ 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   74  คะแนน 
  และมอบอ านาจ     
      รวมรบัรอง  74  คะแนน  
 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  และมอบอ านาจ    
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง  22 คะแนน 
  และมอบอ านาจ    
      รวมงดออกเสียง   6  คะแนน  
 
วาระท่ี 3 การแถลงกิจกรรมท่ีผ่านมาในรอบปี 2565 และทิศทางการด าเนินงานในอนาคต 

ประธานมอบหมายให้กรรมการผู้อ านวยการเป็นผู้แถลงผลการด าเนินงานในปี 2565 และ    
ทศิทางการด าเนินงานในอนาคต โดยกรรมการผูอ้ านวยการแถลงว่า สมาคมฯ ไดด้ าเนินงานเพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
แนวคดิดงักลา่วมาตัง้แต่ปี 2562 และด าเนินงานต่อเน่ืองมาจนถงึปี 2565 โดยสรุปงานในแต่ละดา้นได ้ดงันี้  

 

 



6 
 ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2566 

ด้าน หวัข้อ ผลงานในปี 2565 

ESG STANDARD-
SETTING 

Boardroom Guidelines 
 

 น าเน้ือหาในคูม่อืและแนวปฏบิตัทิีด่ ี
ไปปรบัใชใ้นหลกัสตูรเพือ่เผยแพร่หลกัการ
ทัง้หมด 8 หลกัสตูร 

 พฒันาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนรูปแบบภาษาองักฤษครบ 
17 เลม่ 

 พฒันาตอ่ยอดจากคูม่อืและแนวปฏบิตัทิีด่ใีน
รูปแบบ Board Toolkits 
 

Boardroom Education  Board’s Role in M&A (BMA) 
 Hot Issue for Directors:  

What Directors Need to Know About Digital 
Assets? 

 3 Refreshment Training Programs (RFP) 
 Facilitator Management 
 In-house & special briefing for 13 companies 

Boardroom Assessment  CGR: 
- Prepared for the new “CHAPTER” of  

New CGR Checklist in 2023 
- Launch new CGR Checklist on-line 

 ASEAN CG Scorecard 
- Revision ASEAN CG Scorecard  

 Review and Modify Template for 
Compensation Survey Project 

 

THOUGHT 
LEADERSHIP 

  3 Community of Practices to support and 
enhance a quality of member engagement 

BOARDROOM 
VOICE FOR 
CHANGE 

Gain Critical Mass  513 Certified Companies  
 1,345 Signatories Companies 
 28 Change Agents Companies 
 Success Story  
 CAC Change Agent and SMEs Day  
 The Annual CAC National Conference and 

CAC Awards 



7 
 ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2566 

Uplift Compliance Standards  CAC Educational Sessions  
 CAC Online Application  

Co-create Solutions  Making Changes in the Public Sector   

MEMBER 
SOLUTION 
PLATFORM 

  มสีมาชกิ 4,601 คน 
 Retention rate 72%  
 Director Pool Diversity 606 คน  
 จดักจิกรรมใหส้มาชกิ ทัง้หมด 26 กจิกรรม  
 Online Content Marketing 

 
  จากนัน้ นายกุลเวช เจนวฒัยวทิย ์กรรมการผูอ้ านวยการ ได้น าเสนอกลยุทธท์ี่จะด าเนินการ
ในปี  2566 – 2568 โดยมเีป้าหมายกลยุทธด์งันี้ 

1. Provide platform to promote boardroom continuous learning and application of 
principles 
 Expand the coverage of products and services  

- หลกัสตูรต่อยอดส าหรบักรรมการ (Extension Program) ใหม ่
- หลกัสตูร Refreshment Training Program ต่อเนื่อง 
- โครงการ Boardroom Assessment and Advisory Services 

 Strengthen IOD’s core business 
- น าเอา Boardroom Guidelines มาใชใ้นหลกัสตูรเพิม่เตมิ 
- พฒันากรณศีกึษาใหมท่ีท่นัสมยั 
- พฒันาหลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มวทิยากร และพฒันาทกัษะอย่างต่อเนื่อง 

2. Provide a director-to-director platform to drive sustainable development 
 Align strategic goals with regulators and capital market players 

พฒันาและท างานร่วมกบั SET 
- หลกัสตูรดา้น ESG ส าหรบัคณะกรรมการ 
- หลกัสตูร Hot Issue for Directors: Climate Governance 
- New CGR online platform 
พฒันาและท างานร่วมกบั SEC 
- โครงการสง่เสรมิสตรที าหน้าทีก่รรมการ 

 Strengthen sense of communion among members 
IOD Members 
- พฒันา Director Pool Service ตอ่เนื่อง  
- พฒันา Corporate Membership Program 

CAC Members 
- ขยายจ านวนบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมกระบวนการรบัรอง 
- ขยายฐานสมาชกิครอบคลมุบจ. (SET/mai) ทีม่ากขึน้ 



8 
 ร่างรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ปี 2566 

ในช่วงทา้ย กรรมการผูอ้ านวยการไดแ้นะน าผูบ้รหิาร ดงันี้ 
1. CEO Office ไดแ้ก่ นางสาวนิสา จริะพงษ์วนิช 
2. ฝ่าย Knowledge ไดแ้ก่ นางบญุศริ ิ จารุศริ ิและ นายธนกร พรรตันานุกูล 
3. ฝ่าย Marketing & Member Engagement ไดแ้ก่ นางสาวรวนิันน์ วจิติรวรานนท ์
4. ฝ่าย CAC ไดแ้ก่ นายพรหเมศร ์เบญ็จรงคก์จิ 
5. ฝ่าย Business  Support ไดแ้ก่ นางจ ารูญ ทองออ่น 

 
หลงัการแถลงผลการด าเนินงาน และทศิทางการด าเนินงานในอนาคต ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้

สมาชกิซกัถามและเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบักจิกรรมของสมาคมฯ  โดยมสีมาชกิซกัถาม ดงันี้ 
ดร.บณัฑติ นิจถาวร กลา่วว่า  เน่ืองจากไมค่อ่ยเหน็ถงึการสือ่สารเกีย่วกบัเกณฑ ์CGR ทีม่ ี

การปรบัปรุงใหม่ จงึขอสอบถามว่า เกณฑ์การประเมนิ CGR ใหม่มคีวามแตกต่างจากเดมิอย่างไร และต้อง
ด าเนินการอะไรเพิม่เตมิ  และแนะน าว่า ควรสื่อสารข้อมูลดงักล่าวบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ  นอกจากนี้ได้
สอบถามถงึขอ้มลูความพงึพอใจของสมาชกิเกีย่วกบัการด าเนินงานของสมาคมฯ  

กรรมการผู้อ านวยการรับค าแนะน าเกี่ยวกับการสื่อสารรายละเอียดของหลกัเกณฑ์การ
ประเมนิ CGR ใหม่ และการเปรยีบเทยีบประเดน็แตกต่างระหว่างหลกัเกณฑก์ารประเมนิเดมิและหลกัเกณฑ์
การประเมนิใหมบ่นเวบ็ไซต ์เพือ่ใหส้มาชกิและบคุคลทัว่ไปทราบเป็นการทัว่ไป 

ส าหรบัข้อมูลความพงึพอใจของสมาชกิเกี่ยวกบัการด าเนินงานของสมาคมฯ นัน้ กรรมการ
ผู้อ านวยการ ชี้แจงว่า มกีารจดัท าทัง้การประเมนิความพงึพอใจหลงัจบงานทุกกิจกรรม และการท า IOD 
Perception Index ซึ่งเป็นการประเมนิจากผู้มสี่วนได้เสยีหลากหลายกลุ่ม เช่น สมาชกิ วทิยากร โดยจะขอ
น าเสนอผลการประเมนิในการประชุมสามญัประจ าปีในปีถดัไป และจะแสดงผลการประเมนิเปรยีบเทยีบ 2 ปี 
เพือ่ใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลง 

นายเทวญั อุทยัวฒัน์ สอบถามถงึ การด าเนินงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่ม Chartered Director ที่
อยู่ใน Director pool ว่า มแีผนการด าเนินงานอย่างไร  ซึ่งเข้าใจว่า สมาคมฯ ก าลังผลกัดันกลุ่มผู้พ ิการ 
ผูด้อ้ยโอกาสใหเ้ขา้มาเป็นสมาชกิ จงึขอสอบถามขอ้เทจ็จรงิในเรื่องดงักลา่ว 

กรรมการผูอ้ านวยการ ชีแ้จงว่า Chartered Director เป็นต าแหน่งอนัทรงเกยีรตขิองสมาคมฯ 
ดงันัน้ใน Director Pool จงึมกีารแสดงสญัลกัษณ์ใหบ้รษิทัที่เขา้มาสรรหากรรมการเหน็ว่า กรรมการท่านใดอยู่
ในกลุม่ Chartered Director หรอื Fellow Member   อย่างไรกต็าม ความทา้ทายของการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการจดัท า Director pool ของ กลุ่ม Chartered Director คอืการเพิม่จ านวนของกรรมการและเพิม่ความ
หลากหลายตาม Skill Matrix ซึง่สมาคมฯ จะใหก้ารสนับสนุนและผลกัดนัในเรื่องนี้ต่อไป 

ส่วนเรื่องการผลกัดนัให้กลุ่มผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาสเขา้มาเป็นสมาชกินัน้ ทางสมาคมฯ จะน า
เรื่องนี้ไปพจิารณาถงึความเหมาะสมในการด าเนินการต่อไป  

นายยุทธ วรฉตัรธาร เสนอแนะว่า การตัง้ชมรมกรรมการอสิระและ Chartered Directors นัน้
มวีตัถุประสงคเ์พื่อช่วยสนับสนุนการจดักจิกรรมของสมาคมฯ และกจิกรรมของสมาชกิ ดงันัน้  สมาคมฯ ควร
สื่อสารและหารอืร่วมกัน เพื่อให้การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของชมรมกรรมการอสิระและ Chartered Directors 
สอดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนินงานของสมาคมฯ   
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ประธานกรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพิม่เติม เกี่ยวกับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
Chartered Director ว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการไดห้ารอืกบักรรมการผูอ้ านวยการเกี่ยวกบัการท า Mentoring 
Director Pool ให้แก่กรรมการทีส่นใจ โดยให้ Chartered Director เป็นกลุ่ม Mentor ทัง้นี้ยงัอยู่ในระหว่างการ
พจิารณาหาแนวทางทีเ่หมาะสมว่า Mentoring System ควรเป็นอย่างไร หรอืรูปแบบใดคอืรูปแบบทีด่ทีีส่ดุ  

นายบรรจง จติต์แจง้ เสนอว่า สมาคมฯ ควรพจิารณาถงึเรื่องการสอบ Fellow Member เพื่อ
การพฒันาและยกระดบัความสามารถของกรรมการ ตนรู้สกึเสยีดายที่ การสอบ Fellow Member นัน้ได้ถูก
ยกเลกิไปตาม license ที่ท าไว้กับทาง AICD Australia ซึ่งการสอบนี้เป็นวิธกีารในการพฒันากรรมการที่ม ี
ประสทิธผิลมาก  

นายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ ์เสนอให้ Chartered Director มบีทบาทใน 3 ด้านดงัต่อไปนี้มากขึน้  
1. การสนับสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯ เช่น การเป็น soundbite ให้เกดิการด าเนินงานตามกลยุทธข์อง
สมาคมฯ 2. การมสีว่นร่วมในการพฒันากรรมการ เพือ่ใหเ้กดิแนวทางการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีแ่ก่ DCP รุ่น
ต่อ ๆ ไป 3. การสนับสนุนแนวคดิเรื่อง ESG ซึ่งควรให้ความส าคญักับเรื่องสงัคม (S) ให้มากยิ่งขึ้น โดย 
Chartered Director สามารถน าประสบการณ์มาใชป้ระโยชน์ได ้และนอกจากจะสนับสนุนกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสแลว้ 
สมาคม ฯ ยงัควรพจิารณาใหก้ารสนับสนุนบางหน่วยงานที่มบีทบาทส าคญักบัสงัคมและเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้
เป็นภาคธุรกจิโดยตรง เช่น หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หน่วยงานทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร  

ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการผูอ้ านวยการน าค าแนะน าจากทีป่ระชุมไปพจิารณา
ถงึความเหมาะสมในการด าเนินการต่อไป 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรบัทราบการรายงานผลการด าเนินกจิกรรมปี 2565 และทศิทางการด าเนินงานใน

อนาคตของสมาคมฯ  
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินปี 2565 

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารกจิการ ดา้นบญัชกีารเงนิ และดา้น
กฎหมาย จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1.  นางสาวพจนีย ์   ธนวรานชิ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางไขศร ี          เน่ืองสกิขาเพยีร   กรรมการตรวจสอบ 
3.  นางสาวสวุภา      เจรญิยิง่        กรรมการตรวจสอบ 
หน้าทีห่ลกัประการหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คอื สอบทานงบการเงนิของสมาคมฯ จงึ

มอบหมายใหน้างสาวพจนีย ์ธนวรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูน้ าเสนอวาระนี้ต่อทีป่ระชุม  

ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อทีป่ระชุมว่าจากการพจิารณางบการเงนิของสมาคมฯ 
แลว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสมาคมฯ มคีวามเห็นว่างบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2565 มคีวามถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส าหรบักจิการที่
ไมม่สีว่นไดเ้สยีสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดร้บัรองแลว้แบบไมม่เีงือ่นไข โดย
ปรากฏอยู่ในภาคผนวกของรายงานผลการด าเนินงานของสมาคมฯ ปี 2565 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหส้มาชกิพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุมแลว้   
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ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานปี 2565 มรีายได้รวม 
146.88 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 2564 จ านวน 34.49 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้ 31% มคี่าใช้จ่ายรวม 105.77 ลา้น
บาทเพิม่ขึน้จากปี 2564 จ านวน 15.06 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 17% จงึมรีายไดส้งูกว่าคา่ใชจ้า่ย 41.11 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2564 จ านวน 19.43 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้ 90% 

ฐานะการเงนิของสมาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มสีนิทรัพย์รวม 325.30 ล้านบาท มี
หนี้สนิรวม 49.04 ลา้นบาท จงึมเีงนิกองทุน 276.26 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก ณ 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 39.42 
ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้ 17% 

งบรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย  ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
(หน่วย:ลา้นบาท)   พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 เปลีย่นแปลง (%) 
รายได ้       146.88    112.39       31% 
คา่ใชจ้า่ย      105.77      90.71       17% 
รายไดส้งูกว่าคา่ใชจ้า่ยส าหรบัปี          41.11              21.68                90% 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
(หน่วย:ลา้นบาท)   พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 เปลีย่นแปลง (%) 
รวมสนิทรพัย ์     325.30    281.58        16% 
  รวมหนี้สนิ       49.04       44.74        10% 
  รวมเงนิกองทุน     276.26    236.84        17% 
รวมหนี้สนิและเงนิกองทุน    325.30    281.58        16% 
 

จากนัน้ จงึมอบหมายให้นางสาวองัคณา หนูอุไร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
สรุปตวัเลขทางการเงนิทีส่ าคญัในปี 2565 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงนิ และงบรายได้และ
คา่ใชจ้า่ยของสมาคมฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ดงันี้ 

 

ส ำหรับปี ส ำหรับปี

2565 2564 ล้ำนบำท ร้อยละ

รำยได้
รำยได้จำกกำรจัดอบรมและสัมมนำ 105.45          73.27             32.18 44%
รำยได้ค่ำบ ำรุงสมำชิก 11.82              10.27             1.55 15%
รำยได้จำกเงินบริจำคและเงินสนับสนุน 19.83             19.13              0.70 4%
รำยได้อ่ืน 9.78              9.72               0.06 1%
รวมรำยได้ 146.88 112.39 34.49 31%
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดอบรมและสัมมนำ 58.75            51.50            7.25 14%
ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสมำชิก 10.77             8.73              2.04 23%
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 33.10              28.05           5.05 18%
ภำษีเงินได้ 3.15               2.43               0.72 30%
รวมค่ำใช้จ่ำย 105.77 90.71 15.06 17%

รำยได้ สูงกว่ำ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับปี 41.11 21.68 19.43 90%

รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
เปล่ียนแปลงจำกปีก่อน
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ในสว่นของรายไดส้ าหรบัปี 2565 สมาคมฯ มรีายไดร้วม 146.88 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
34.49 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 31% โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

รายไดจ้ากการจดัอบรมและสมัมนา 105.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2564 จ านวน 32.18 ลา้น
บาท หรือเพิม่ขึ้น 44% 1.7 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2565 สมาคมฯ มคีวามพร้อมในการจดัอบรมรูปแบบ 
Online มากขึน้ และไดร้บัการตอบรบัของผูเ้ขา้อบรมเพิม่ขึน้  

รายได้ค่าบ ารุงสมาชกิ 11.82 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 1.55 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้น 15% จากอตัรา
หมนุเวยีนของสมาชกิใหมแ่ละการต่ออายุสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ 

รายไดเ้งนิบรจิาคและเงนิสนับสนุน 19.83 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 0.70 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 4%  
เป็นผลมาจากเงนิสนับสนุนจากโครงการ ASEAN CG Scorecard (กลต.)  

ส าหรบัค่าใช้จ่ายของปี 2565 สมาคมฯ มคี่าใช้จ่ายรวม 105.77 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 
15.06 ลา้นบาท หรอื สงูขึน้ 17% โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้ 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสมัมนา 58.75 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปีก่อน 7.25 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึ้น 14% เป็นผลมาจาก จ านวนรุ่นของการจดัอบรมทีเ่พิม่ขึน้ และการจดัอบรมในรูปแบบ Onsite ในบาง
หลกัสูตร จงึท าให้ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดังานอบรม ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าสถานที่ และวสัดุอุปกรณ์เพือ่
การจดัอบรมและสมัมนา 

คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกบัสมาชกิ 10.77 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 2.04 ลา้นบาท หรอื เพิม่ขึ้น 23% จาก
กจิกรรมทีจ่ดัใหก้บัสมาชกิในรูปแบบออนไลน์  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 33.10 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน  5.05 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 18%
จากเงนิเดอืน ค่าจา้ง สวสัดกิาร โบนัส การจดัหาบุคคลากร ส ารองผลประโยชน์พนักงานเพื่อการเกษียณ ซึ่ง
เป็นการปรบัเพิม่ขึ้นตามอตัราการว่าจ้างและการปรับประจ าปี อกีทัง้ยงัมกีารปรบัปรุงสวัสดกิารให้มคีวาม
เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์ปัจจบุนัและสามารถเทยีบเคยีงกบัองคก์รทัว่ไปได ้และเพิม่ขึน้จาก
การพฒันาบุคลากรตาม Training Roadmap รวม 15 หลักสูตร และมีการจัดท าระบบ Online Learning 
Platform โดยรวมท าให้มรีายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายส าหรบัปี 2565 จ านวน 41.11 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 19.43 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขึน้ 90%  

 

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

 31 ธันวำคม 
2565

 31 ธันวำคม 
2564

ล้ำนบำท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 47.11 35.14 11.98 34%
เงินลงทุนระยะส้ัน 224.65 179.92 44.74 25%
เงินลงทุนระยะยำวท่ีจะถึงก ำหนดภำยในหน่ึงปี 14.50 15.00 (0.50) (3%)
ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 7.05 10.15 (3.10) (31%)
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 0.14 0.04 0.09 208%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 293.46 240.25 53.21 22%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยำว 22.00 36.50 (14.50) (40%)
อุปกรณ์ - สุทธิ 5.51 1.62 3.90 240%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 3.28 2.04 1.24 61%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1.05 1.17 (0.12) (10%)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31.85 41.33 (9.49) (23%)
รวมสินทรัพย์ 325.30 281.58 43.72 16%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เปล่ียนแปลงจำก 31 ธันวำคม 2564
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สมาคมฯ มสีนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม ณ สิน้ปี 2565 เท่ากบั 325.30 ลา้นบาท เพิม่ขึ้นจากปี 
2564 จ านวน 43.72 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 16% โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัคอื  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเพิม่ขึน้ 11.98 ลา้นบาท สามารถลงทุนเพิม่ในกลุม่เงนิลงทุนระยะ
สัน้ได ้44.74 ลา้นบาท รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีนเพิม่ขึน้ 53.21 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 22% 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน มกีารเปลีย่นแปลงในส่วนของเงนิลงทุนระยะยาว ลดลง 14.50 ลา้น
บาท ดว้ยมกีาร จดัประเภทใหมเ่ป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน เป็นเงนิลงทุนระยะยาวทีจ่ะครบก าหนดในหนึ่งปี  เงนิ
ลงทุนระยะยาวทีจ่ะถงึก าหนดภายในหนึ่งปี  

อุปกรณ์สทุธเิพิม่ขึน้ 3.90 ลา้นบาท จากการปรบัปรุงอุปกรณ์หอ้งอบรม เพือ่รองรบัการอบรม
และสมัมนาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน ลดลง 9.49 ลา้นบาท หรอืลดลง 23% 

          

 
 

 

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

 31 ธันวำคม 
2565

 31 ธันวำคม 
2564

ล้ำนบำท ร้อยละ

หน้ีสินและเงินกองทุน
หน้ีสินหมุนเวียน
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 22.72 22.19 0.53 2%
ค่ำสมำชิกรับล่วงหน้ำท่ีถึงก ำหนดรับรู้
ภำยในหน่ึงปี 6.44 6.18 0.26 4%
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 2.57 1.84 0.73 39%
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3.03 2.06 0.97 47%
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 34.76 32.27 2.49 8%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
ค่ำสมำชิกรับล่วงหน้ำ 4.50 4.16 0.34 8%
ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำน 9.77 8.30 1.47 18%
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 14.28 12.47 1.81 15%

รวมหน้ีสิน 49.04 44.74 4.30 10%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เปล่ียนแปลงจำก 31 ธันวำคม 2564

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

 31 ธันวำคม 
2565

 31 ธันวำคม 
2564

ล้ำนบำท ร้อยละ

เงินกองทุน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 16.00 16.00 0.00 0%
ธนำคำรแห่งประเทศไทย 3.00 3.00 0.00 0%
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

2.00 2.00 0.00 0%

มูลนิธิกองทุนพัฒนำระบบตลำดทุน 2.00 2.00 0.00 0%
The World Bank 8.62 8.62 0.00 0%

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน (2.48) (0.79) (1.69) 215%
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 247.13 206.02 41.11 20%
รวมเงินกองทุน 276.26 236.84 39.42 17%

รวมหน้ีสินและเงินกองทุน 325.30 281.58 43.72 16%

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
เปล่ียนแปลงจำก 31 ธันวำคม 2564
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ในสว่นของหนี้สนิและเงนิกองทุน โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี้  
หนี้สนิหมนุเวยีน 34.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.49 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ 8% จากการด าเนินงาน

ปกต ิได้แก่ รายไดฝึ้กอบรมรบัล่วงหน้า ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย ส าหรบัหนี้สนิไม่หมุนเวยีน เพิม่ขึ้น 15% จากค่า
สมาชกิรบัล่วงหน้าและส ารองผลประโยชน์พนักงานเพือ่การเกษยีณ  จงึมหีนี้สนิรวม 49.04 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 
4.30 ลา้นบาท หรอืขึน้ 10% 

ในส่วนของเงนิกองทุน การวดัมลูคา่เงนิลงทุนขาดทุน 2.48 ลา้นบาท สมาคมฯ มเีงนิกองทุน 
ณ สิน้ปี 2565 จ านวน 276.26 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2564 จ านวน 39.42 ลา้นบาทหรอืเพิม่ขึน้ 17% 

 
ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสใหส้มาชกิซกัถาม โดยมสีมาชกิซกัถาม ดงันี้ 
นายบรรจง จติต์แจง้ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้บรหิารที่ดูแลให้ฐานะการเงนิของ

สมาคมฯ มคีวามมัน่คง อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสมาคมฯ ไมไ่ดม้วีตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้เพือ่แสวงหาผลก าไร  
ดงันัน้หากมกี าไรมากและมฐีานะการเงนิทีม่ ัน่คงแลว้ ควรพจิารณาสรา้งคณุคา่คนืสูส่งัคม เช่น  

- การพจิารณาใหก้ารสนับสนุนเกีย่วกบัการส่งผูแ้ทนเขา้อบรมขององคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร
ทีม่งีบประมาณจ ากดั ซึง่น่าจะช่วยสรา้งประโยชน์แก่สงัคมเป็นอย่างมาก  

- การจดัท างานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเรื่องการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการเพือ่สง่เสรมิการ
พฒันาตลาดทุน ซึง่ระยะหลงั ยงัไมเ่หน็การด าเนินการในเรื่องนี้เท่าทีค่วร  

ศ. หริญั รดศีร ีมคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกบันายบรรจง จติตแ์จง้ โดยกลา่วว่า จากการพจิารณา
งบการเงนิแลว้พบว่า เงนิลงทุนระยะสัน้เทยีบกับเงนิลงทุนระยะยาวของสมาคมฯ สามารถน าเงนิลงทุนไป
บรหิารจดัการเพือ่ใหผ้ลประโยชน์มากยิง่ขึน้  ส าหรบัการด าเนินกจิกรรมเพือ่ส ิง่แวดลอ้มและสงัคมนัน้ สมาคมฯ 
ควรใหก้ารสนับสนุนและมกีารจดัสรรเงนิเพือ่สนับสนุนกจิกรรมดงักลา่ว นอกจากนี้ควรพจิารณาใหทุ้นสนับสนุน 
การจดัท างานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์แก่มหาวทิยาลยั โดยสมาคมฯ ไมจ่ าเป็นตอ้งจดัท าเอง  

นายโกสทิธิ ์เฟ่ืองสวสัดิ ์ใหค้ าแนะน าว่า เน่ืองจากสมาคมฯ ไมไ่ดอ้ยู่ในรูปบรษิทั การวดัผลจงึ 
น่าจะวดัจากประสทิธผิล โดยสามารถวดัได ้2 รูปแบบ คอื วดัจากผลงานโดยเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหรอืวดัจาก
งบประมาณตามจรงิ โดยพจิารณาว่า มกีารก าหนดงบประมาณส าหรบัเรื่อง ESG หรอืไม่ หากสมาคมฯ เริม่
ด าเนินการตัง้แต่ขณะนี้ จะเหน็รูปแบบการน าเสนอทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปีหน้า 

ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการผูอ้ านวยการน าค าแนะน าจากทีป่ระชุมไปพจิารณา
ถงึความเหมาะสมในการด าเนินการต่อไป 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุม มีมติอนุมัติงบการเงินของสมาคมฯ ส าหรับรอบระยะบัญชี ประจ าปี สิ้นสุด  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 ดว้ยคะแนนดงันี้  
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   82  คะแนน 
  และมอบอ านาจ     
      รวมรบัรอง  82  คะแนน  
 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  และมอบอ านาจ    
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 
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สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง   5 คะแนน 
  และมอบอ านาจ    
      รวมงดออกเสียง  5  คะแนน 
 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของสมาคมฯ และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2566 

ประธานมอบใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอวาระนี้ ซึง่ประธานกรรมการตรวจสอบน า 
เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสมาชกิลงมตแิต่งตัง้ นางสาวศนิชา อคัรกติตลิาภ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 
8470 และ/หรอื นายวเิชยีร กิง่มนตรี ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรอื นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พูน
วฒันาสุข ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 ในนามบรษิทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองสมาคมฯ ปี 2566 และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฎบิตังิานได้  
ใหบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์
เฮาส ์ คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได้  และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ 252,000 บาท โดยเพิม่ขึน้
จากปีก่อน 12,000 บาท หรอื เพิม่ขึน้ 5% 

ส าหรบัเหตุผลทีเ่สนอใหเ้ลอืกตัง้เป็นผูส้อบบญัช ีเน่ืองจาก 

 เป็นบริษัทชัน้น าในด้านการสอบบัญชีและด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความ
เชีย่วชาญในการตรวจสอบบญัชแีละการจดัท ารายงานการทางเงนิ 

 มคีวามน่าเชื่อถอื และเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีกบั สมาคมฯ/
กรรมการ/ผูบ้รหิาร 

 ผลงานการตรวจสอบบญัชสีมาคมฯ ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่ามกีระบวนการตรวจสอบ
บญัชทีี่ด ีมผีลการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมมีาตรฐานการท างานที่ด ีรวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบควบคมุภายในของสมาคมเสมอมา 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุม มีมติแต่งตัง้นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470          

และ/หรอื  นายวเิชยีร กิง่มนตร ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3977 และ/หรอื นางสาวอมรรตัน์ 
เพิม่พนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4599 ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 
เอบเีอเอส จ ากดั และในกรณทีีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถปฎบิตังิานได้                  
ให้บรษิัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้ และก าหนดคา่สอบบญัชเีป็นเงนิ 
252,000 บาท ดว้ยคะแนนดงันี้  

 
  สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง รบัรอง   87  คะแนน 
  และมอบอ านาจ     
      รวมรบัรอง  87  คะแนน  
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สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง ไมร่บัรอง   0  คะแนน 
  และมอบอ านาจ    
      รวมไม่รบัรอง   0  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง งดออกเสยีง   2 คะแนน 
  และมอบอ านาจ    
      รวมงดออกเสียง  2  คะแนน 
 

วาระท่ี 6 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ไดแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน จ านวน 4 ท่านประกอบดว้ย 

1. นางกุลภทัรา        สโิรดม   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายก าพล      ศรธนะรตัน์  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 3. นายคงกระพนั      อนิทรแจง้   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายพรชยั           ชุนหจนิดา  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ท าหน้าทีส่รรหาผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่รบัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการสมาคมฯ  
ประธานจึงมอบหมายให้นางกุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอวาระนี้ต่อทีป่ระชุม  
นางกุลภัทรา สโิรดม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอว่า ตาม

ข้อบงัคบัสมาคมฯ หมวดที่ 6 คณะกรรมการและการด าเนินการ ข้อ 21 (ข) ระบุไว้ว่า การเลอืกตัง้และวาระ    
การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ ได้มาจากการเลอืกตัง้ของทีป่ระชุมใหญ่ของสมาคม ซึ่งในการประชุมแต่ละ
ครัง้ จะมกีรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง จ านวนอย่างน้อยหนึ่งในสาม ซึง่กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งนัน้ 
อาจจะเลอืกกลบัเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ทัง้นี้รวมแลว้ไมเ่กนิ 2 วาระ ๆ ละ 3  ปีต่อเนื่องกนั  

  ส าหรบักรรมการทีค่รบวาระในการประชุมสามญัประจ าปี 2566 มกีรรมการทีค่รบวาระจ านวน 
3 คน โดยทัง้สามท่าน ครบวาระที ่2 ไดแ้ก่ คณุกติพิงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์ คณุจรมัพร โชตกิเสถยีร และคณุพจนีย ์
ธนวรานิช  
  จากต าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก ากับให้มกีระบวนการในการสรรหาตาม      
แนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีคอื เปิดโอกาสให้สมาชกิเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้า ระหว่างวนัที่ 21 ตุลาคม 
2565 ถงึวนัที่ 20 มกราคม 2566 จากนัน้ได้มกีารตรวจสอบคุณสมบตัเิบือ้งตน้ของผู้ถูกเสนอชื่อ และรวบรวม
รายชื่อและขอ้มลูเพื่อเขา้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเบือ้งต้นจากทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประชุมเมือ่
วนัที ่24 เมษายน 2566 

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาอย่างละเอยีดและรอบคอบ โดยใช้
ปัจจยัในการพจิารณาหลกั ๆ  3 ปัจจยั ได้แก่ คุณสมบตัขิองกรรมการทีก่ าหนดไว ้ความเหมาะสมตาม Board 
Matrix และต้องมีความหลากหลายในคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการดังกล่าว ควรเข้ามามบีทบาทใน              
การสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนินงานทีส่มาคมฯ ก าหนดไว ้
คอื มุ่งเน้นการส่งเสรมิให้เกิดการปฏบิตัติามหลกั ESG โดยจะขยายไปสู่การสร้างความร่วมมอืและการมี
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ปฏสิมัพนัธก์บัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพือ่พฒันาและยกระดบัไปสูก่ารพฒันาที่
ยัง่ยนื (Sustainable Development) ในอนาคต  

  ตามทีส่มาชกิไดเ้สนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการจ านวน 10 ท่าน จากการ
ตรวจสอบคุณสมบตัมิผีู้ไม่ผ่านหลกัเกณฑ์ 1 ท่าน และมผีู้ที่ถูกเสนอชื่อขอถอนตวัจ านวน 2 ท่าน คงเหลอื
รายชื่อ 7 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พจิารณาและกลัน่กรองตามปัจจยัขา้งตน้ 
ซึง่ไดเ้รยีนใหท้่านสมาชกิไดท้ราบแลว้ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการ สมาคมฯ ได้พจิารณาแลว้ เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบั
การพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2566  โดยเรยีงล าดบัตามตวัอกัษร 
ดงัต่อไปนี้   
  1. นายธรีนันท ์  ศรหีงส ์      
  2. นางสาวเพยีงพนอ  บญุกล ่า 
  3. นายเอกพล   พงศส์ถาพร 
 

  ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหาฯ ไดส้อบถามความสมคัรใจจากทัง้ 3 ท่านแลว้  ซึง่ทุกท่านตอบรบั
ยนิดใีห้น าเสนอชื่อเพือ่ใหส้มาชกิลงมตเิลอืกตัง้   สมาคมฯ จงึได้จดัส่งประวตัแิละขอ้มลูที่เกีย่วขอ้งใหส้มาชกิ
พจิารณาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมเป็นการลว่งหน้าแลว้  

  ทัง้นี้บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อทัง้ 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการ Due Diligence โดยลงนามใน
แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสอืให้ความยนิยอม ซึ่งมกีารรบัรองเรื่องไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มรวมอยู่ดว้ยแลว้  

จงึขอใหส้มาชกิไดพ้จิารณาขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่ออกีครัง้ก่อนลงคะแนน จากนัน้นาง
กุลภทัรา สโิรดม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดใ้หส้มาชกิลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล เรยีงล าดบัตามตวัอกัษร ดงัต่อไปนี้   
  1. นายธรีนันท ์  ศรหีงส ์      
  2. นางสาวเพยีงพนอ  บญุกล ่า 
  3. นายเอกพล   พงศส์ถาพร 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสใหส้มาชกิซกัถาม โดยมสีมาชกิซกัถาม ดงันี้ 
  ดร. บณัฑติ นิจถาวร แสดงความคดิเห็นต่อแนวทางการเลอืกตัง้กรรมการของสมาคมฯ ณ 
ปัจจบุนัว่า มกีระบวนการทีค่ลา้ยคลงึกบัการเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน โดยเสนอชื่อบคุคลเท่ากบั
จ านวนกรรมการทีว่่าง โดยบคุคลทีถู่กเสนอชื่อนัน้มาจากการพจิารณาของคณะกรรมการเท่านัน้  
  เน่ืองจากสมาคมฯ เป็นองคก์รทีไ่มแ่สวงหาผลก าไร มใิช่บรษิทัจดทะเบยีน และมลีกัษณะเป็น
องคก์รสมาชกิ ดงันัน้สมาชกิควรเป็นผู้เลอืกกรรมการโดยตรง มใิช่มารบัรองกรรมการที่คณะกรรมการของ
สมาคมฯ เลอืกไว ้ซึง่ดร. บณัฑติ นิจถาวรไดย้กตวัอย่างองคก์รสมาชกิทีใ่หส้มาชกิเป็นผูเ้ลอืกกรรมการโดยตรง 
เช่น สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ ์สหกรณ์ออมทรพัย ์เป็นตน้  
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  การด าเนินการเช่นน้ีจะท าใหส้มาชกิมสีว่นร่วมในการแสดงความเหน็ในทีป่ระชุมมากขึน้ และ
ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการก็มโีอกาสไดม้าแสดงวสิยัทศัน์และนโยบายต่อที่ประชุม ท าให้เกดิสมัพนัธภาพทีด่ ี
ระหว่างสมาชิกและผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งอาจได้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหม่ จงึให้
สมาคมฯ พจิารณาแนวทางนี้ในการเลอืกตัง้กรรมการในปีถดัไป 
  ประธานกรรมการชี้แจงว่า ส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการนัน้ สมาคมฯ ได้ด าเนินการ
ถูกต้องตามขอ้บงัคบั และมกีารใหส้ทิธแิก่สมาชกิในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการดว้ยตนเอง มไิด้ให้สมาชกิ
รบัรองรายชื่อบคุคลทีถู่กเสนอชื่อเป็นกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเสนอ อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตั ิแมจ้ะมี
สมาชกิเสนอชื่อบคุคลมา แต่บางท่านกข็อถอนตวั และในการสรรหากรรมการนัน้ คณะกรรมการใหค้วามส าคญั
กบัการพจิารณาเรื่อง Matrix โดยพจิารณาว่า ยงัขาดกรรมการทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นใด เพือ่สรรหาบคุคล
ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมและเสนอให้สมาชิกพจิารณาอนุมตั ิแต่ถ้าสมาชิกไม่ประสงค์จะเลอืกตามรายชื่อที่
คณะกรรมการเสนอกส็ามารถท าได ้และทีผ่่านมา เคยมกีรณทีีส่มาชกิเสนอชื่อบคุคลในหอ้งประชุม สมาคมฯ ก็
จดัใหม้กีารลงคะแนนเสยีงส าหรบับคุคลดงักลา่ว  
  ดร. บณัฑติ นิจถาวร แสดงความเหน็เพิม่เตมิว่า สมาคมฯ ควรเป็นตวัอย่างทีด่ขีองการท างาน
อย่างมรีะบบ หากเปิดโอกาสให้มกีารเสนอชื่อบุคคลไดใ้นทีป่ระชุม ควรก าหนดแนวปฏบิตัดิงักลา่วไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรอืยกร่างแนวปฏบิตัขิองการคดัเลอืกกรรมการและเสนอใหส้มาชกิพจิารณารบัรองเพือ่ใชเ้ป็น
มาตรฐานในการด าเนินการต่อไป   
  ประธานกรรมการขอให้คณะกรรมการน าค าแนะน าของ ดร. บณัฑติ นิจถาวรไปพจิารณา
ความเหมาะสมในการด าเนินการในปีถดัไป 
  นายเทวญั อุทยัวฒัน์ เห็นด้วยว่า ในการเสนอจ านวนบุคคลให้สมาชิกพจิารณานัน้ ไม่ควร
เสนอเท่ากบัจ านวนกรรมการที่ว่าง เนื่องจากเห็นว่า ท าให้สมาชกิไม่มสีทิธใินการพจิารณา และเหมอืนโดน
บงัคบัใหต้อ้งเลอืกตามทีเ่สนอ  
  นอกจากนี้นายเทวญั อุทยัวฒัน์ ยงัใหค้วามเหน็ว่า ตนเคยเสนอชื่อสมาชกิท่านหนึ่ง ซึง่เป็นผู้
อาวุโสมาก เป็นผูท้ีม่คีณูุปราการ ด ารงต าแหน่งสภานายกมหาวทิยาลยั แต่ตนไมเ่คยไดร้บัการตดิต่อว่า เหตุใด
ชื่อที่ตนเสนอจงึถูกตดัออกไป จงึเห็นว่า อย่างน้อยควรมกีารชี้แจงว่าชื่อทีเ่สนอนัน้ไมไ่ดร้บัการคดัเลอืกเพราะ
อะไร และในอนาคต หากสมาชกิเสนอชื่อไปแลว้และถูกตดัชื่อออกไป ขอเสนอใหส้มาคมฯ มกีารแจง้ผลใหท้ราบ
ทาง e-mail พรอ้มแสดงเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรจงึถูกตดัชื่อออก  
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนชีแ้จงว่า  ทุกรายชื่อทีส่มาชกิเสนอมานัน้ลว้น
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒแิละมคีวามเชี่ยวชาญ ซึ่งในการพจิารณาสรรหานัน้ คณะกรรมการได้ ให้นโยบายในการ         
สรรหาและคดัเลอืกกรรมการไว ้โดยใหพ้จิารณาว่า คณะกรรมการยงัขาดกรรมการทีม่คีวามเชี่ยวชาญดา้นใด 
เช่น IT และกฎหมาย เป็นตน้ ดงันัน้ในการคดัเลอืกบคุคลจงึจ าเป็นตอ้งเลอืกกรรมการทีม่คีวามเชีย่วชาญด้าน 
IT หรอืกฎหมายเป็นหลกั 
  ประธานกรรมการขอใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพจิารณาความเหมาะสม
ในการด าเนินการตามขอ้เสนอแนะของนายเทวญั อุทยัวฒัน์ต่อไป 
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มติท่ีประชุม ทีป่ระชุม ลงมตเิลอืกตัง้กรรมการ จ านวน 3 คน  ดงัมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  
1.   มตเิลอืกตัง้ นายธรีนันท ์ศรหีงส ์เป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสยีง 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  อนุมตั ิ   82  คะแนน 
และมอบอ านาจ      

      รวมอนุมติั  82  คะแนน  
 สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  ไมอ่นุมตั ิ   2 คะแนน 

และมอบอ านาจ     
      รวมไม่อนุมติั   2  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  งดออกเสยีง   5  คะแนน 
และมอบอ านาจ     

      รวมงดออกสียง   5   คะแนน 
    

2.  มตเิลอืกตัง้ นางสาวเพยีงพนอ บญุกล ่า เป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสยีง 
สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  อนุมตั ิ   83  คะแนน 
และมอบอ านาจ      

      รวมอนุมติั  83  คะแนน 
 สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  ไมอ่นุมตั ิ   2  คะแนน 

และมอบอ านาจ     
      รวมไม่อนุมติั   2  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  งดออกเสยีง   4  คะแนน 
และมอบอ านาจ     

       รวมงดออกสียง   4  คะแนน 
 
 

3. มตเิลอืกตัง้ นายเอกพล พงศส์ถาพร เป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสยีง 
สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  อนุมตั ิ   80  คะแนน 
และมอบอ านาจ     

      รวมอนุมติั  80  คะแนน  
 สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  ไมอ่นุมตั ิ   4 คะแนน 

และมอบอ านาจ     
      รวมไม่อนุมติั   4  คะแนน 

สมาชกิทีป่ระชุมดว้ยตนเอง  งดออกเสยีง   5  คะแนน 
และมอบอ านาจ    

      รวมงดออกสียง    5 คะแนน 
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วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานไดก้ล่าวว่า ได้ปฎบิตัหิน้าที่ประธานสมาคมฯ ซึ่งจะครบวาระในปีนี้ และมกีรรมการ
ครบวาระอกี 2 ท่าน คอื นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายจรมัพร โชตกิเสถยีร ขอขอบคุณทุกท่านที่ใหก้าร
สนับสนุนการปฏิบตังิานของผมมาโดยตลอด ขอขอบคุณ กรรมการทุกท่าน และท่านกรรมการที่เคยร่วม
ปฏบิตังิานกนัมาในอดตีทีใ่ห้ความร่วมมอืจนท าใหก้ารปฏบิตังิานราบรื่นและเป็นไปดว้ยด ีรวมถงึขอขอบคณุ
ส าหรบัความทุ่มเทของฝ่ายจดัการ ที่ปรกึษา และพนักงาน ความร่วมมอืจากองคก์รต่าง ๆ ในตลาดทุน และ
บรษิทัจดทะเบยีน การสนับสนุนจากสมาชกิ วทิยากร คณะอนุกรรมการและคณะท างานชุดต่าง ๆ ของสมาคมฯ 
รวมถงึบรษิทั Partner ต่าง ๆ ทีท่ าใหผ้ลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธข์อง สมาคมฯ ในปี 2565 เป็นไปดว้ย
ความส าเรจ็ 

นอกจากนี้ขอขอบคณุประธานกติตมิศกัดิ ์ไดแ้ก่ ศ.หริญั รดศีร ี นายประสณัห ์เชือ้พานิช และ
นายชยัวฒัน์ อุทยัวรรณ์  ซึ่งผมได้เริม่เข้ามาตัง้แต่จดัตัง้สมาคมฯ จงึมคีวามผูกผนัและภาคภูมใิจที่ได้ร ับใช้
สมาคมฯ อกีท่านหนึ่งทีข่อพดูถงึ คอืนายชาญชยั จารุวสัตร ์กรรมการผู้อ านวยการคนแรก ที่ได้สรา้งสมาคมฯ
ใหข้ึน้ในมาระดบัประเทศและขอปิดการประชุม  

นางกุลภัทรา สิโรดม  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในนามของ
คณะกรรมการสมาคม ฯ และสมาชกิ กลา่วขอบคณุนายกติพิงศ ์อุรพพีฒันพงศ ์ นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช และ
นายจรมัพร โชตกิเสถยีร โดยทัง้สามท่านไดทุ้่มเทงานต่างๆ และท าหน้าที่ ตลอด 2 วาระที่ผ่านมา ทัง้หน้าที่
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ไดเ้ป็นอย่างดยีิง่ 

 
 
ปิดประชุมเวลา 17.50 น. 
 
 
 

 
ลงชื่อ          ประธาน ในทีป่ระชุม 

    (นายกติพิงศ ์อรุพพีฒันพงศ)์  นายกสมาคม 
 
 

ลงชื่อ          กรรมการผูอ้ านวยการ  
    (นายกุลเวช  เจนวฒันวทิย)์  และเลขานุการ 

  
  

ลงชื่อ          เลขานุการคณะกรรมการสมาคมฯ 
    (นางสาวนิสา จริะพงษ์วนิช)            ผูจ้ดบนัทกึการประชุม 


